

## บทความตัวอย่าง โดย Vanvaew Content

Word 500

### รีวิว เทียวเกาะล้านแบบปัง ๆ กำเงินแค่ 2,000 เอยอยู่

เกาะล้านเป็นสถานที่เที่ยวที่จัดได้ว่าใกล้กรุงเทพฯ มาก ๆ เหมาะกับคนเมืองหรือคนระแวกนี้ที่อยากเที่ยวทะเลสวย ๆ ใส ๆ ไม่ต้องเดินทางไกลก็ได้วิวปัง ๆ หนึ่งความวุ่นวายมาผ่อนคลายดูรา พร้อมกับกิจกรรมจัดเต็มให้หน้าใจ ซึ่งทริปนี้เราเลือกเดินทางไปเกาะล้าน 2 วัน 1 คืน ด้วยเงินที่เตรียมไปไม่เกิน 2,000 บาทเท่านั้น เพราะอยากหาที่พักผ่อนใกล้ ๆ กรุงเทพฯ และได้ไปที่พักสวยและดีหน่อย พร้อมกับทำกิจกรรมเล็กน้อยพอกับกริบ กินอาหารทะเลเบา ๆ ..ฟังดูค่าใช้จ่ายเยอะไม่เบาเลย แต่จะบอกว่าแค่ 2 พันเอยอยู่จริง ๆ จะเป็นยังไง พร้อมแล้วก็มาลุยกันเลย

เริ่มต้นออกเรือเดินทางกันที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา วิธีการเดินทางมาก็แล้วแต่สะดวก เช่น รถตุ๊กจาก บขส.ที่กรุงเทพฯ มาประมาณ 150 บาทก็ถึงท่าเรือเลย จะมีเรือออกจากพัทยาไปเกาะล้านทุกวัน ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น ราคาเรือข้ามไปเกาะล้านอยู่ที่เที่ยวละ 30 (ไป 30 บาท กลับ 30 บาท)

ที่พักที่ได้ทำการจองไว้ก็คือ “บ้านป่าเอียง” ซึ่งเป็นที่พักติดกับทะเลสุด ๆ ให้อารมณ์แบบโฮมสเตย์มากกว่าโรงแรม ซึ่งจะมีค่าห้องคืนละ 1,500 บาท สามารถพักได้ 3 คนต่อห้อง (ไปกัน 3 คนก็จะตกคนละ 500 บาทเท่านั้น) มีความชิวไม่เน้นความหรูหรา แต่ได้อารมณ์ของการไปดื่มด่ำเกาะล้านของจริง เพราะเหมือนอยู่กับวิถีชีวิตชาวบ้านที่เกาะล้าน ตื่นมาก็เจอทะเลหน้าห้องได้เลยทันที ห้องน้ำจะเป็นแบบห้องน้ำรวม แต่ไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือ จะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นจากทะเล โดยดูจากหน้าห้องพอดี อลังกาลในราคาเยอะสุด ๆ

เดินทางไปเที่ยวเล่นที่หาดฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ว่ายน้ำใส ๆ ได้เต็มที่ หากใครอยากเล่นบานาน่าโบ๊ท แต่มาน้อยหรือคนเดียวก็ลองหารกับคนแถวนั้นดูก็ได้ อาจจะต้องอยู่ที่คนละ 100 บาท จะบอกว่ามาถึงแล้วเล่นบานาน่าโบ๊ทสักรอบได้คุ้มสุด ๆ

ค่าอาหารเย็นวันที่เดินทางมาถึงและอาหารเช้าของวันถัดมาก็รวมอยู่ในที่พักของบ้านป่าเอียงแล้ว ทำให้ไม่ต้องหาซื้อของกินเพิ่ม ซึ่งอาหารก็จะให้ประมาณ 3 อย่างแบบสไตล์อาหารไทยบ้าน ๆ ตามวิถีชีวิตของคนที่นี่ ส่วนอาหารที่หากต้องการซื้อตามร้านอาหารทั่วไปที่เกาะจะอยู่ที่ประมาณจานละ 60 บาทเท่านั้น

จุดไฮไลท์ของเกาะล้านคือ หาดสังวาล ซึ่งจะมีสะพานเล็ก ๆ ให้ได้ยืนโพสท่าสวย ๆ และอีกจุดแนะนำก็คือ จุดชมวิวของเกาะล้านเอง ชื่อว่าจุดชมวิวหลวงพ่อทวด ทุกจุดถ่ายรูปฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แถมเงินที่เหลือก็ซื้อของฝากจากเกาะล้านกลับบ้านไปชิว ๆ อีกด้วย